



ประกาศโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

เพื่อให้การบริหารงานของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลในการจัดการที่ดี เสริมสร้างความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานรวมทั้งการดำเนินงานให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิตจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางควบคู่กับกฎและข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังต่อไปนี้

๑) บทบาทของภาครัฐ

โรงงานไฟตระหนักถึงความสำคัญของการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างภาครัฐกับโรงงานไฟเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลในการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาครัฐมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน และโรงงานไฟมีบทบาทในการบริหารงานประจำให้เป็นไปตามพันธกิจและบรรลุลักษณะประสงค์ของหน่วยงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อภาครัฐอย่างเป็นระบบ ประกอบไปด้วยรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของโรงงานไฟ

๒) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นถือเป็นเจ้าของโรงงานไฟและมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญโดยการออกเสียงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โรงงานไฟให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น และให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาต่อการตัดสินใจ โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำรายงานการประชุม รวมทั้งเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

๓) คณะกรรมการ

โรงงานไฟให้ความสำคัญกับคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลการดำเนินงาน ให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ โดยกำหนดให้มีแนวทางเกี่ยวกับ โครงสร้างคณะกรรมการและการสรรหากรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งการประเมินผลคณะกรรมการ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการ กำกับดูแลกิจการของโรงงานไฟ

๔) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

โรงงานไฟให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดให้มีกลไกและการปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย ประกอบกิจการอย่าง มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนาการดำเนินงาน

๕) ความยั่งยืนและนวัตกรรม

โรงงานไฟเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการนวัตกรรม แผนการพัฒนาความยั่งยืนของโรงงานไฟ และรายงาน การพัฒนาความยั่งยืนที่เป็นไปตามหลักการ Global Reporting Initiative

๖) การเปิดเผยข้อมูล

โรงงานไฟส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้อย่างสะดวกเพื่อให้สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงิน และด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

๗) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

โรงงานไฟมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยกำหนดให้มี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กำหนดให้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน หรือลดโอกาสที่เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายในเพื่อการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

๘) จรรยาบรรณ

โรงงานไฟส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในด้านจรรยาบรรณให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของโรงงานไฟทุกคนยึดถือและปฏิบัติให้สอดคล้องและอยู่ในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดให้มีช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน เมื่อพบเห็นการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณหรือไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติของโรงงานไฟ

๙) การติดตามผลการดำเนินงาน

โรงงานไฟให้ความสำคัญกับการติดตามผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขตการดำเนินงานของโรงงานไฟ รวมทั้งการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของโรงงานไฟ และเผยแพร่ผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายกนิษฐ์ ศิริวัฒน์)

รองผู้อำนวยการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานไฟ